

Phật giáo

lớn mạnh hàng đầu ở Úc

Phan Trung Việt

Trong một nước văn minh vật chất, khoa học tiến bộ và có truyền thống Thiên Chúa giáo như Úc mà đạo Phật, trong 10 năm qua, đã tăng trưởng nhanh nhất và đứng hàng đầu trong các tôn giáo là một điều làm cho nhiều người không khỏi ngạc nhiên.

Theo số liệu thông kê của Văn Phòng Thông Kê Úc (ABS) năm 2001 cho thấy từ năm 1996 đến năm 2001, số tín đồ Phật giáo đã tăng 79% lên con số 357,800 người (hình 1).

Nếu xếp theo số lượng thì Phật giáo có số tín đồ đồng hàng thứ 6 trong số 15 tôn giáo lớn ở Úc (hình 2).

1. Sự hình thành Phật giáo ở Úc. Phật giáo thâm nhập vào đất Úc từ trước năm 1850, vào thời kỳ đi tìm vàng của người Trung Hoa và Ấn Độ. Đây là giai đoạn đầu tiên tượng Phật và bàn thờ Phật xuất hiện đầu tiên ở nước Úc. Có thể nói là trước tiên ở tiểu bang Victoria và sau đó ở phía Bắc Queensland và Thursday Island.

Trước cũng như sau thế giới đại chiến thứ hai, nước Úc vẫn là nước có đa số người theo Thiên Chúa giáo (kể cả Anh giáo, Tin lành, Công giáo) hơn 80%. Cho đến thập niên 70, khi làn sóng di dân tị nạn từ các nước Á châu và nhất là Việt Nam, đã nâng tín đồ Phật giáo lên rất nhanh. Trong số lượng tín đồ Phật giáo trong cộng đồng người Việt rất đáng kể. Hiện nay, cộng đồng người Việt có khoảng trên 265 ngàn người, và có đến 65% là tín đồ Phật giáo.

Đối với người Úc thì sự tăng trưởng như thế nào? Xin đón cử một trường hợp điển hình về sự hình thành giáo hội Phật giáo ở tiểu bang Victoria: Vào tháng Tư năm 1953 (cách đây 50 năm), chỉ có 4 người họp nhau lại

tại một căn nhà riêng, lần đầu tiên để thành lập giáo hội Phật giáo tiểu bang Victoria. Người trưởng ban trị sự đầu tiên và cũng là người sáng lập là bà Elizabeth Bell (năm nay bà đã 91 tuổi vẫn còn khỏe mạnh, hình bên cạnh). Cho đến nay, giáo hội Phật giáo Victoria có gần 10 ngàn người trong đó có trên 300 hội viên thường xuyên đóng niên liễm sinh hoạt hành Đạo. Trụ sở giáo hội Phật giáo tiểu bang Victoria ở trên đường Darling, East Malvern. Hội thường xuyên tổ chức các ngày lễ Phật (Đản sinh, thành Đạo...), mở các lớp giáo lý và thực hành thiền cho công chúng.

2. Số lượng Phật tử và các tổ chức Phật giáo ở Úc.

Do sự phát triển nhanh số lượng tín đồ Phật giáo mà số lượng Phật tử (Chùa, am, thất...) đã phải được xây dựng để đáp ứng nhu cầu hành đạo của Phật tử. Một điều đáng nói ở đây, mọi xây dựng chùa chiền đều do Phật tử tự nguyện đóng góp công đức. Ở Úc, chúng ta đã có những ngôi chùa lớn nổi tiếng như Nam Thiên Tự (ở Wollongong). Riêng cộng đồng người Việt, dù mới định cư chưa đầy 30 năm mà hiện nay, chúng ta đã có những ngôi chùa khang trang rộng lớn ở các tiểu bang.

Trong danh sách hiện có trên mạng Internet, ở Úc đã có một tổ chức Phật giáo cho toàn nước Úc, đó là Buddhist Federation of Australia (Tổng hội Phật giáo Úc châu). Đồng thời mỗi tiểu bang cũng có hội đồng giáo phẩm riêng. Hai tiểu bang lớn là New South Wales và Victoria đều có The Buddhist council of NSW và Buddhist council of Victoria. Cộng đồng người Việt có hai giáo hội: Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất hải ngoại ở Úc Đại Lợi và Tân Tây